



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
โทรศัทพ์ ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๓



วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการมาธิการ (สว.) หมายเลข ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมการมาธิการได้มีการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓ โดยเป็นการประชุม แบบไร้กระดาษ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. พิจารณาเตรียมการจัดสัมมนาของคณะกรรมการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการให้จัดโครงการสัมมนาของคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบกับการเติบโตที่ยั่งยืนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ในส่วนของวัน เวลา และสถานที่เหมาะสมจะพิจารณาในโอกาสต่อไป

"การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง"



เอกสารข่าว

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๒-๓ ไตรมาส ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๓



๒. การดำเนินการของคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม

๑) เนื่องจากคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาย่างยั่งยืน (Strategic Environmental Assessment : SEA) และได้มีการจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว จึงขออนุมัติในหลักการเพื่อจัดการสัมมนา เรื่อง ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาย่างยั่งยืน (Strategic Environmental Assessment : SEA) ในส่วนของวัน เวลา ที่เหมาะสม จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

๒) ประเด็นปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ร่วมกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเกิดจากการดำเนินการของกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไม่สอดคล้องกัน และปัญหาการก่อสร้างแหล่งน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติ แม้จะมีการส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากเมื่อมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ยังไม่มีการตราอนุบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทำให้โครงการดังกล่าวต้องชะลอการดำเนินการโครงการไปก่อน ทั้งนี้ได้มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จแล้ว สิ่งที่น่ากังวล คือ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากไม่เริ่มดำเนินการภายในระยะเวลา ๕ ปี ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบการดำเนินการของคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม และเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดสัมมนา เรื่อง ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาย่างยั่งยืน (Strategic Environmental Assessment : SEA) ตามที่ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุม



"การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง"